



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

16 พฤษภาคม 2562

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเน้นให้ความสำคัญเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะกับดักรายได้ปานกลาง

นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เน้นย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องจากปัจจัยด้านทรัพยากรและแรงงานถูกอาจไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไป

การแถลงการณ์ในการประชุม National Technology Development Forum of Vietnam เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีระบุว่า เวลาไม่รอ โอกาสไม่ได้มาด้วยตัวมันเอง เราจะต้องทำ และทำโดยทันที

เวียดนามต้องการคว้าโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมกับยุคสารสนเทศ ซึ่งจำเป็นต้องจัดอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทวิจัย We Are Social เปิดเผยว่า เวียดนามมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 67 และในช่วงที่ผ่านมา มีการร่วมทุนของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

ประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ภายใต้การดำเนินการอุตสาหกรรมการผลิต หลัง ๓๐ ปี ตั้งแต่การปรับใช้นโยบาย “เปลี่ยนใหม่”

เทคโนโลยีควรถูกจัดลำดับให้มีความสำคัญเพื่อที่จะสามารถเอาชนะกับดักรายได้ระดับกลาง ด้วยการมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ประเทศจะต้องพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่มีเจริญรุ่งเรืองภายในปี 2588

ปัจจุบัน เวียดนามเป็นเพียงประเทศที่จัดซื้อเทคโนโลยี ในอนาคตประเทศจะต้องไม่เพียงสามารถดึงดูดและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่ยังต้องสร้างและคิดค้นเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

เมื่อปี ๒๕๖๑ เวียดนามมีรายได้จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมูลค่ารวม ๙๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ด้วยสินค้าและบริการหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มูลค่า ๕,๗๐๐ ล้านดอลลาร์) ซอฟต์แวร์ (มูลค่า ๔,๓๐๐ ล้านดอลลาร์) การบริการด้านไอที (มูลค่า ๕,๗๐๐ ล้านดอลลาร์) และดิจิทัลคอนเทนต์ (800 ล้านดอลลาร์) อุตสาหกรรมดังกล่าวได้สร้างงานกว่าล้านตำแหน่ง

การประชุม National Technology Development Forum ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักข่าว VnExpress มีผู้แทนจากรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า ๑,๐๐๐ ราย เข้าร่วมการประชุม

(จาก Vietnam News/ 10 พฤษภาคม 2562)

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สด.ฮานอย